

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I – MÔN VĂN LỚP 11
NĂM HỌC 2018 – 2019

PHẦN ĐỌC- HIỂU

Câu	Nội dung	Điểm
1	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận	0,5
2	Tác giả cho rằng: <i>Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá.</i> Vì những lần vấp ngã ấy cho ta những kinh nghiệm, phát hiện ra những thiếu sót của bản thân để cải thiện chúng,... Nó đáng giá còn bởi vì trải nghiệm thực tế sau những lần vấp ngã sẽ giúp ta nhận thức sâu sắc hơn.	0,5
3	HS có thể nêu 1 trong các biện pháp tu từ sau và phân tích tác dụng. – Phép điệp (điệp cấu trúc câu): <i>“Đừng để khi..., mà....vẫn...”</i> . Tác dụng: nhấn mạnh lời khuyên của tác giả đồng thời tạo sự liên kết giữa các câu văn trong văn bản. – Hoặc phép đối/tương phản: Tia nắng ngoài kia đã lên (ấm nóng, tươi sáng) >< cơn mưa vẫn còn băng lạnh; cơn mưa kia đã tạnh >< giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Tác dụng: nhấn mạnh sự đối lập gay gắt không đáng có giữa thế giới bên ngoài và tâm hồn của con người (người vấp ngã).	0,5
4	HS có thể chọn một bài học bất kì và cần có sự lí giải hợp lí, xác đáng. Dưới đây là một vài gợi ý: – Suy nghĩ tích cực, sống lạc quan. – Gợi dậy tâm lí sẵn sàng đối mặt với khó khăn. – Hiểu ra được quy luật thành – bại trong cuộc sống.	0,5

PHẦN LÀM VĂN

Câu	Nội dung	Điểm
	Giới thiệu khái quát -Tác giả Nguyễn Công Trứ, tác phẩm Bài ca ngất ngưỡng - Phong cách sống của NCT qua đoạn thơ yêu cầu	0,5
	Cảm nhận về phong cách sống ngất ngưỡng (6,0 điểm) a. Trước khi về hưu (6 câu đầu): 3,0 điểm -Nội dung: Ngất ngưỡng trên cơ sở tài năng, bản lĩnh hơn người, hăng say tận hiến. - Nghệ thuật: ngôn ngữ tự xưng, nhiều từ Hán Việt, liệt kê, điệp từ, giọng điệu trang trọng tự hào.	1,5 1,5
	b. Sau khi về hưu (10 câu cuối): 3,0 điểm - Nội dung: Ngất ngưỡng trên cơ sở dám sống là chính mình với sở thích, cá tính, khác người khác đời, ung dung tận hưởng nhưng vẫn giữ nhân cách thanh tao. - Nghệ thuật : từ ngữ nôm na, nghệ thuật liệt kê, phép đối, từ láy, điệp từ, giọng điệu sáng khoái...	1,5 1,5
	Đánh giá phong cách sống - Phong cách sống của NCT đáng quý ở: + Ý thức mang tài năng giúp nước giúp đời + Đối lập với những kẻ xấu xa, thối nát trong XH nửa đầu thế kỉ XIX khủng hoảng trầm trọng. + Dám sống là chính mình, trung thực và bản lĩnh. - Trong XH tốt đẹp ngày nay → học tập ở khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, cá tính nhưng không ngông ngạo, đối lập với xung quanh.	0,5 0,5
	Đánh giá chung	0,5